

## ใบตรวจพิเศษเพิ่มเติม

ลำดับ	รายการตรวจ	ประโยชน์	ราคาพิเศษ
1	ตรวจระดับกรดยูริก(URIC ACID)	ตรวจเพื่อหาโรคเก๊าท์ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้ออักเสบ, ข้อเสื่อม	50
2	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) *	เพื่อตรวจหาภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน (งดน้ำ-อาหาร 8-12 ชั่วโมง และควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)	50
3	ตรวจระดับไขมันในเลือด (CHOL/TG) * (HDL/LDL) *	เพื่อดูความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอุดตัน (งดน้ำ-อาหาร 8-12 ชั่วโมง และควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 72 ชั่วโมง)	100 200
4	ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดย้อนหลัง 3 เดือน (HbA1c)	เป็นการตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่า ท่านสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีหรือไม่	350
5	ตรวจ LDL ขนาดเล็กในเลือด Small dense LDL	Small dense LDL ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดสมองตีบและเส้นเลือดหัวใจตีบ	500
6	การตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)	เพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสเบื้องต้น	100
7	ตรวจหา ทาลัสซีเมีย (Hb Typing)	ตรวจโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โรคนี้ทำให้เกิดโลหิตจาง(Anemia) โดยเป็นกรรมพันธุ์ของการสร้างฮีโมโกลบิน ยีนทาลัสซีเมียที่เรารู้จักกันในชื่อ “ดีเอนเอ” ซึ่งอาจก่อเกิดโรคอื่นๆ แล้วแต่ว่ายีนนั้นจะควบคุมเกี่ยวกับหน้าที่อะไรในร่างกายมนุษย์	800
8	การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab) (HBc Ab)	เพื่อบอกว่ามีภูมิคุ้มกันของโรคหรือไม่ เพื่อบอกว่าเคยได้รับการติดเชื้อในอดีตหรือไม่	250 300
9	ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) *	เพื่อดูการทำงานของหัวใจและหาภาวะผิดปกติต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจโต, หัวใจขาดเลือด, การเต้นผิดจังหวะ	200
10	ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ FREE T3 FREE T4 TSH	ตรวจดูว่าต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือต่อมไทรอยด์ ทำงานผิดปกติหรือไม่ สัญญาณเตือน ไทรอยด์ผิดปกติ บุคคลในครอบครัวเป็นไทรอยด์ / หิวบ่อย กินเก่ง น้ำหนักขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว เหนื่อยง่าย ซึ่หงุดหงิด โมโหง่าย ง่วงนอน เหนื่อยชา รู้สึกพักผ่อนไม่เพียงพอ ตัวบวม หน้าบวม	350 350 350
11	ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง มะเร็งตับ (AFP) มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) มะเร็งเต้านม (CA 15-3) มะเร็งรังไข่ (CA 12-5) มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)	การเพิ่มจำนวนของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็วและควบคุมไม่ได้ มีผลให้เซลล์ข้างเคียงหรืออวัยวะที่มะเร็งก่อตัวสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือทำงานผิดปกติ ซึ่งการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษา เนื่องจากหากตรวจพบในระยะสุดท้ายการรักษาจะมีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงต่อการล้มเหลวในการรักษาสูง (หากผลตรวจที่ออกมา มีค่าที่สูงเกินมาตรฐาน ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นมะเร็ง ควรจะไปตรวจติดตามต่อกับแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านมะเร็งส่วนนั้นอีกครั้ง)	500 500 500 500 500

หมายเหตุ - รายการที่มีเครื่องหมาย \* มีอยู่ในโปรแกรมผู้บริหารแล้ว